

กรมหมอดิน ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เกษตร จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทบุรีอีสาน ปี ๕๔



สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทบุรีอีสาน ปี ๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายธรรมรัตน์ หวังหลี่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานครั้งนี้มุ่งเน้นจัดแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคอีสาน เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าของดีภาคอีสาน สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร จนถึงผู้ประกอบการ นักวิชาการและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกร เชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งจะช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดการจำหน่ายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ตลอดจนเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศไทย ลาว เวียดนาม และจีนอีกด้วย โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นายศรจิตร์ ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ พร้อมด้วย นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และนางปราณี

สีหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน อีกทั้งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ร่วมในงาน และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการดิน จัดแสดงหน้าตัดชุดดินที่เป็นตัวแทนของภาคอีสาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับดินที่มีปัญหาในการปลูกพืช บริการวิเคราะห์ดินพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิเช่น สารเร่งซูปเปอร์ พด. ๑ ๒ สารเร่ง พด. ๓ ๖ ๗ เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ให้ความสนใจเป็นอย่างดี